

"Kẹp tóc màu xanh" dành tặng phái đẹp

Thứ Tư 08/03/2023 14:58 (GMT+7)



"Kẹp tóc màu xanh" dành tặng phái đẹp, ảnh NVCC



(PLVN) - Từng thể hiện thành công ca khúc "Nỗi nhớ" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, đúng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, "mỹ nhân bolero" Tô Ngọc Hà tiếp tục "kết duyên" âm nhạc với nhạc sĩ để ra mắt MV "Kẹp tóc màu xanh".

Ca sĩ Tô Ngọc Hà sau khi giành Á quân Thần tượng Bolero 2019 đã được mọi người gắn cho biệt danh "mỹ nhân bolero" bởi ngoại hình sáng sủa, khả năng cảm thụ âm nhạc tốt cùng chất giọng nồng ấm.

"Kẹp tóc màu xanh" là sản phẩm MV thứ 2, sau "Nỗi nhớ" Tô Ngọc Hà chọn tác phẩm của đàn anh - nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung để làm sản phẩm trình làng đến khán giả. Không chọn dòng nhạc đã đưa mình đến vị trí Á quân Thần tượng Bolero, Tô Ngọc Hà chọn dòng nhạc trữ tình, lãng mạn thực hiện sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ muốn khẳng định với người yêu nhạc cô có thể "biến ảo" giọng hát ở mọi dòng nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thuộc thế hệ cuối 7X, nên nhiều ca khúc của anh sáng tác cũng khá kén giọng ca thể hiện. Đây là ca khúc nhạc sĩ viết để tặng bà xã của mình cũng như gửi lời chúc tốt đẹp tới phái đẹp - một nửa của thế giới trong dịp này. Cũng như "Nỗi nhớ", ngay khi vừa sáng tác "Kẹp tóc màu

ĐỐI TÁC



THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



Sôi nổi ngày hội công ty Vedan Vi



'Mang đến nguồn dưỡng vượt trội, mệnh phát triển vững của Cô gái l



Với thương hiệu su, Masan 'chốt' 1 hợp đồng 'khủng

QUẢNG CÁO - RAO VẶT



Thực phẩm bảo v khỏe Trạng Phục PLUS - Sản phẩm quả cho người bị tràng lâu năm



Kiểm chứng chất thực phẩm bảo v khỏe Vương Niệu cải thiện tiểu đêr nhiều



5 yếu tố khiến n

khách" nhạc sĩ gửi cho cô em ca sĩ Tô Ngọc Hà thử hát. Ngọc Hà bày tỏ, khi xem bản phổ nhạc, thấy lời ca rất trong sáng, nhẹ nhàng nên cô đã ngộ lời với nhạc sĩ được thử hát bài này.



Có khi chỉ là chiếc kẹp tóc, chiếc nơ cài trên tóc giản dị mà chan chứa yêu thương (ảnh NVCC)

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lại kể câu chuyện khá thú vị, bà xã thi thoảng hay "gợi ý" anh mua kẹp tóc tặng, nhưng cứ hẹn mãi mà chưa lần nào mua tặng, rồi cũng có lần đi tìm để mua mà không chọn được chiếc kẹp tóc màu xanh ưng ý. Rồi có hôm nhạc sĩ vừa ngồi viết lời nhạc lấy tựa đề là "Kẹp tóc màu xanh", vừa ôm đàn ghita hát, bà xã lại "ca cẩm" chưa được tặng kẹp tóc màu xanh...

"Thực ra thời của chúng tôi nghĩ về tình yêu rất nhẹ nhàng, trong sáng. Không cứ gì những ngày kỷ niệm, mà mỗi khi nhớ về nhau, đến gặp nhau chỉ là ánh mắt nhìn hoặc cùng lắm là cái nắm tay dịu dàng. Đôi khi hỏi nhau em thích, hoặc anh thích tặng món quà gì. Có khi chỉ là chiếc kẹp tóc, chiếc nơ cài trên tóc giản dị mà chan chứa yêu thương", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung bày tỏ.

Từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, theo hát dòng nhạc chính thống... rồi vào Nam thử sức ở những sân chơi nghệ thuật, Ngọc Hà chia sẻ không muốn đóng khung giọng hát ở dòng nhạc bolero. Lý giải về việc không lựa chọn những tác phẩm bolero để thực hiện sản phẩm âm nhạc, mà lại chọn những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho mỗi lần trình làng và tung ra các sản phẩm MV, Tô Ngọc Hà cho biết cô dường như đồng cảm được những lời ca, giai điệu chất chứa trong mỗi tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Mỗi tác phẩm, sản phẩm giới thiệu tới khán giả như "mối duyên" âm nhạc giữa nhạc sĩ với ca sĩ. Để ở đó, người nghe cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn, trong tự sự, tự tình của những đôi lứa yêu nhau, hoặc có thể không đến được với nhau nhưng luôn dành cho nhau sự trân trọng, tình cảm da diết, nồng cháy.

Từ khoá kẹp tóc màu xanh phái đẹp

BÌNH LUẬN

Nhập nội dung bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Gửi bình luận

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Soul of the Forest 2023 mở màn ấn tượng với "Đêm trở lại"

Sao Mai Diệu Thúy làm mới lạ "Tình em"

NSND Lệ Thủy ủng hộ 100 triệu đồng xây nhà cho người nghèo

Hứa Minh Đạt: Đối với tôi, ngày nào cũng là 8/3

Lan tỏa thông điệp về trao quyền cho phụ nữ, truyền cảm hứng

(PLVN) - MsMA 2023 (Miss Millionaireasia 2023) là cuộc thi mang tầm vóc châu lục dành cho phụ nữ trên toàn châu Á, không phân biệt vùng miền hay ngành nghề.

ĐỌC THÊM

Lý Nhã Kỳ lên tiếng về thông tin giải nghệ

(PLVN) - Thời gian qua có tin đồn Lý Nhã Kỳ giải nghệ. Cô thẳng thắn cho biết, thời điểm này bản thân đang tập trung phát triển một số dự án kinh doanh nên đầu tư thời gian vào lĩnh vực này nhiều hơn nghệ thuật.

Cuộc thi ý tưởng thay đổi tích cực cho xã hội

(PLVN) - Cuộc thi ý tưởng xã hội Twenties' Projects For Social Innovation (TPSI) chính thức khởi động trở lại sau 6 năm tạm dừng hoạt động. Thông qua cuộc thi, Tôi 20 mong muốn có thể khích lệ người trẻ mạnh dạn và tự tin hơn trong việc hành động, hiện thực hóa các ý tưởng, kế hoạch và dự án hướng tới những thay đổi tích cực cho xã hội.

Minh Tú: Càng lớn càng thấm thía sự hy sinh của mẹ

(PLVN) - Minh Tú đã có buổi chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Giờ đây, khi đã trưởng thành, cô mới thấm thía và hiểu hết từng sự hi sinh, từng quyết định của mẹ mình thời trẻ.

Jennie (BlackPink) bị thương ở mặt

(PLVN) - Mới đây, Jennie cho biết đã gặp sự cố khi tập thể dục, để lại vết thương trên mặt.

Trấn Thành chính thức lên tiếng sau ồn ào "chen ngang, đòi bao rạp"

(PLVN) - Tối 3/3, Trấn Thành chính thức lên tiếng sau ồn ào "chen ngang, đòi bao rạp" đang gây xôn xao dư luận. Anh khẳng định mình không chen hàng và giành mua vé trước. Anh cũng không nói câu "còn lại bao nhiêu chỗ, anh bao cả rạp".

Hậu bị truy thu 100 triệu won, Lee Min Ho khẳng định không trốn thuế

(PLVN) - Lee Min Ho là ngôi sao tiếp theo bị điều tra thuế bất thường. Cục thuế Quốc gia Hàn Quốc đã thu hồi 100 triệu won (76.000 USD) tiền thuế từ tài tử và công ty MYM Entertainment.

Madonna hẹn hò võ sĩ kém 35 tuổi?

(PLVN) - Chỉ vài ngày sau khi chia tay bạn trai kém 41 tuổi, Madonna đã công khai người tình mới với bức ảnh nấp sau vai Josh Popper ở phòng tập.

'Giấc mơ Trịnh' sẽ chỉ có âm thanh 'mộc'

(PLVN) - Tại "Giấc mơ Trịnh" khán giả sẽ được nghe những thanh âm "mộc" vang lên từ ngón tay của người nghệ sỹ, từ hơi thở của người ca sỹ, không có thiết bị điện tử. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ rung cảm của người nghệ sỹ. Đúng như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã mơ giấc mơ âm nhạc từ trái tim đến được với trái tim.

Phim của Lý Hải truy tìm tấm vé "định mệnh", liệu có thành công như "Bồng dung trúng số"?

(PLVN) - Trong "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh", câu chuyện về tấm vé số trúng giải đặc biệt, với tiền thưởng lên đến hơn 136,8 tỷ đồng được quan tâm. Chi tiết về chiếc vé số đắt đỏ trong tác phẩm khiến khán giả liên tưởng đến "Bồng dung trúng số" (6/45), phim điện ảnh đạt doanh thu cao đến từ Hàn Quốc.

Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee bị điều tra

(PLVN) - Hai diễn viên Kwon Sang Woo, Kim Tae Hee bị điều tra, Công ty quản lý khẳng định không trốn thuế.

Series phim hình sự, truy nã tội phạm ra mắt khán giả

(PLVN) - Mỗi tập phim "Lệnh truy nã" là câu chuyện ly kỳ về quá trình gây án, lẩn trốn của những tên tội phạm nguy hiểm và cuộc chiến cam go, khốc liệt của lực lượng chiến sĩ công an để bắt kẻ bị truy nã. Qua đó, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tội phạm, đồng thời tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng công an nhân dân.

Harry và Meghan bị "đuổi khéo"

(PLVN) - Vua Charles được cho là đã chọn "đuổi khéo" Harry và Meghan khỏi căn dinh thự Frogmore Cottage sau khi họ phát hành cuốn Hồi ký Spare với những phát ngôn công kích nhắm vào Hoàng gia Anh.

Lee Byung Hun phủ nhận cáo buộc trốn thuế

(PLVN) - Lee Byung Hun bị điều tra thuế bất thường vào tháng 9/2022 và nộp phạt 100 triệu won (75.000 USD). Công ty của nam diễn viên cho biết đây là việc bình thường trong kế toán.

Yoo Ah In có khả năng tiêu tan sự nghiệp, khó trở lại sau bê bối chất cấm

(PLVN) - Truyền thông Hàn Quốc nhận định, Yoo Ah In có thể bị liệt vào danh sách cấm của các đài truyền hình và khó trở lại showbiz sau scandal dùng 3 loại chất cấm.

Tuổi thơ Thanh Thảo Hugo: Mặc lại đồ, mẹ nhặt vải vụn để may quần áo Tết

(PLVN) - Thanh Thảo Hugo bật khóc nức nở trước hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ mồ côi, xúc động chia sẻ về tuổi thơ khó khăn, mẹ phải đi nhặt từng mảnh vải vụn để may quần áo Tết.

Ngọc Sơn chấm thi Hoa hậu

(PLVN) - Những năm gần đây, danh ca chấm ngồi ghế nóng các cuộc thi nhan sắc dành cho doanh nhân.

Lê Cát Trọng Lý: Dị - Mộc - Độc - Thanh

(PLVN) - Năm nay, Lý kỷ niệm 15 năm hoạt động âm nhạc với tour diễn 5 show 10 đêm diễn cháy vé liên tiếp tại Hà Nội và TPHCM suốt tháng 2.

Hoa hậu Mai Phương tri ân các liệt sĩ, thăm hỏi bà mẹ Việt Nam anh hùng

(PLVN) - Miss World Việt Nam 2022 - Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng Đoàn Trung ương khởi động Tháng Thanh niên, tri ân đến các liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Hồng Mơ: Đi hát nhiều năm chưa có hit, may mắn vì vẫn sống được với nghề

(PLVN) - "Một ca sĩ đi hát cả đời chỉ cần một bài hit là định hình được phong cách của mình. Khán giả sẽ nhớ ca sĩ đó. Tôi chưa may mắn có được điều này... nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn sống được với nghề" - nữ ca sĩ trải lòng.

Đức Phúc từng muốn từ bỏ âm nhạc sau một đêm yếu lòng

(PLVN) - Thành công đến sớm sau khi Đức Phúc giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt. Nhưng sau chương trình, anh khá chật vật, thậm chí là lạc lối trong việc tìm kiếm cơ hội đến với khán giả yêu nhạc.

XEM THÊM 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015
Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp
Tổng biên tập: Tiến sĩ Vũ Hoài Nam
Phó Tổng biên tập: Hà Ánh Bình, Trần Ngọc Hà, Vũ Hồng Thúy
Trưởng ban điện tử: Nguyễn Đức Trường

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà N
E-mail: baodientuphapluat@gmail.com
Hotline: **0353.63.63.55**
Liên hệ quảng cáo: **0353.63.63.55**

© All rights reserved - Bản quyền thuộc về Báo Pháp luật Việt Nam